

สอบครูผู้ช่วย สพฐ. วันแรกราบรื่น

■ นำเสนอเมื่อ 17 ก.ย. 2559

“การรุ้น”นำทีม ผู้บริหาร กพฐ.ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย สพฐ.ครั้งที่ 1/2559 วันแรกยังราบรื่นไร้ปัญหา ลุ้นคนทองแก่ตลอดกลางสนามสอบ กำชับทุกกศจ.อำนวยความสะดวกผู้เข้าสอบ-ตรวจเข้มเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ

วันนี้(17 ก.ย.) ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ.ครั้งที่ 1/2559 โดย นายการุณ กล่าวว่าการจัดสอบครูผู้ช่วยมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ก.ย.2559 ซึ่งวันที่ 17 ก.ย.นี้ เป็นการสอบภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 18 ก.ย.2559 สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 19 ก.ย.สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ และจะประกาศผลสอบในวันที่ 29 ก.ย.2559 โดยการสอบในครั้งนี้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)60 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)จัดสอบ โดยมีตำแหน่งว่างทั้งสิ้น 2,561 อัตรา ใน 55 กลุ่มวิชา ซึ่งในภาพรวมมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 134,818 คน มีสิทธิ์สอบ134,546 คน ขาดคุณสมบัติไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 272 คน และสมัครสอบซ้ำกัน 2 ที่ 11 คน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับสนามสอบในกรุงเทพมหานคร มี 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 มีผู้เข้าสอบ 4,580 คน ใน 16 กลุ่มวิชาเอก มีตำแหน่งว่าง 264 อัตรา โดยมีผู้เข้าสอบที่บกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็น 4 คน ซึ่งทางสนามสอบได้จัดพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างดี นอกจากนี้ยังมีส่วนการศึกษาพิเศษจัดสอบที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ที่มีผู้เข้าสอบ 812 คน ใน 22 วิชาเอก มีตำแหน่งว่าง104 อัตรา โดย กศจ.ที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับ คือ กศจ.บุรีรัมย์ 7,273 คน กศจ.ชลบุรี 6,623 คน กศจ.อำนาจเจริญ 6,368 คน กศจ.นครศรีธรรมราช 4,795 คน และ กศจ.กาญจนบุรี 4,721 คน ส่วนวิชาเอกที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1.ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 2.คอมพิวเตอร์ 3.สังคมศึกษา 4.ภาษาอังกฤษ และ 5.คณิตศาสตร์ สำหรับข้อสอบที่ใช้จัดสอบนั้น เป็นข้อสอบที่ออกโดยสถาบันอุดมศึกษา 55 กศจ. และออกโดย กศจ. เอง 5 กศจ. ได้แก่ กศจ.บึงกาฬ กศจ.หนองคาย กศจ.ศรีสะเกษ กศจ.ภูเก็ต และกศจ.ยะลา

"การจัดสอบวันแรกในช่วงเช้าถือว่าราบรื่นดี ยังไม่มีรายงานว่ามีปัญหา แต่ผมได้เน้นย้ำกับ กศจ.ทั่วประเทศ ว่า ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ที่สำคัญต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมที่สุด ซึ่ง สพฐ.มีระบบกำกับดูแลเจ้าหน้าที่จัดสอบอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการให้ผู้เข้าสอบประทับลายนิ้วมือบนกระดาษคำตอบถึง 2 ครั้ง คือ หลังเข้าสอบ15 นาที และ 30 นาที เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลเดียวกันในกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดก็จะสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงยังห้ามผู้เข้าสอบนำกระเป๋า เครื่องมือสื่อสาร

รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่อาจใช้ในการส่งสัญญาณเข้าห้องสอบด้วย
และเมื่อเริ่มสอบยังมีรถโมบายวิ่งรอบสนามสอบเพื่อคอยตรวจจับสัญญาณและตัดการสื่อสารอีกด้วย
พร้อมทั้งได้กำชับผู้คุมสอบทุกคนว่า
ต้องตรวจนับกระดาษคำตอบและขอสอบให้ตรงตามจำนวนผู้เข้าสอบก่อนถึงจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ
ได้"เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวด้วยว่า ตนได้รับรายงานว่าที่สนามสอบโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อ.เมือง
จ.สกลนคร มีผู้เข้าสอบแจ้งว่าจะครบกำหนดคลอดในวันที่ 18 ก.ย.นี้
ดังนั้นจึงได้ให้สนามสอบเตรียมความพร้อมทั้งห้องพยาบาล และรถพยาบาล เพื่อดูแลอย่างเต็มที่
และหากต้องคลอดระหว่างการสอบ ขอให้สนามสอบจัดกรรมการไปช่วยอำนวยความสะดวกให้ที่โรงพยาบาล
เพื่อเตรียมจัดสอบให้เรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ขอให้ทุกสนามสอบใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันในการดูแลกรณีผู้เข้าสอบร้องขอด้วย.

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 10.37 น.](#)